

**CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM...**

(Tiếp theo trang 1)

kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, vấn đề cử tri quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp thu báo cáo của các ban HĐND tỉnh, phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu khách mời cũng như các kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp, một số đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng ngành đã phát biểu và báo cáo giải trình một số vấn đề theo yêu cầu của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm.

*Kính thưa đoàn chủ tọa!*  
*Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!*

6 tháng đầu năm 2023, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của đoàn viên dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội nền Thái Bình đã đạt được một số kết quả tích cực, trong đó nổi bật là:

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 7,77% (đứng thứ 10 cả nước và thứ 5 khu vực đồng bằng sông Hồng), trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp hơn 70% vào chỉ số tăng trưởng của tỉnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2022, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 cả nước. Lĩnh vực nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng 2,3%. Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả, đến nay đã có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới. Kết quả tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục đưa Thái Bình nằm trong top đầu của cả nước (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng ước thực hiện đạt 49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ).

Công tác xúc tiến thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo với một số hoạt động có chiều sâu và thực chất. Ngay từ đầu năm nay, tỉnh đã sớm tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc; tổ chức làm việc với nhiều đoàn doanh, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, ký được một số thỏa thuận hợp tác đầu tư quan trọng với các đối tác lớn, nổi bật là: việc ký thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa UBND tỉnh với liên danh các nhà đầu tư về việc thành lập khu công nghiệp được - sinh học tại huyện Quỳnh Phụ, khi được thành lập đây là khu công nghiệp được - sinh học đầu tiên của cả nước. Đặc biệt, trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam, dưới sự chứng kiến của 2 nguyên thủ quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc (LH) về hợp tác đầu tư phát triển đô thị, nhà ở, khu công nghiệp...

Công tác lập quy hoạch và chỉnh trang đô thị có nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch quan trọng làm cơ sở, căn cứ để quản lý, lập dự án và xây dựng, phát triển đô thị; việc chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục để lựa chọn các chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở có nhiều chuyển biến tích cực và mang lại kết quả tốt hơn so với năm 2022. Đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 38 dự án theo hình thức đầu thầu dự án, đến nay đã lựa chọn được chủ đầu tư và đàm phán, ký kết hợp đồng đối với 9 dự án, đang thực hiện đầu thầu 29 dự án và sẽ có kết quả sớm trong thời gian tới.

Việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được quan tâm, chú trọng, nổi bật là: Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay dự án đường cao tốc CT.08 sau gần 1 năm nỗ lực nghiên cứu, đã xuất đã hoàn thiện phương án tài chính đầu tư dự án tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, hiện đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến cao tốc CT.08.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2022, nhiều chỉ số hành chính tăng bậc so với năm 2021 (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 28/63 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng 7 bậc và chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc). Các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, đạt ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện hiệu quả. Ngành giáo dục đã triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Ngành văn hóa đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa nhân các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng.

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự xếp thứ 2 toàn quốc, tăng 44 bậc so năm 2021. Thái Bình là 1 trong 19 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã dự lường được tình hình và những khó khăn phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 nên đã tập trung nguồn lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Ngay từ những ngày đầu năm 2023, tỉnh đã tổ chức lễ ra quân phát động các doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đến thăm, làm việc với các doanh nghiệp và trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ, đồng ý doanh nghiệp tích cực sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế bền vững cho tỉnh. Định kỳ, thường xuyên rà soát, bổ khuyết các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm thủ trưởng để tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm thủ trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác đã tiến hành làm việc tại các huyện và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách...

qua đó đã kịp thời giải quyết ngay tại các buổi làm việc, đồng thời chuyển các cơ quan giải quyết. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã nhận được 325 kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, doanh nghiệp; trong đó đã trực tiếp giải quyết 104 kiến nghị, đề xuất tại các cuộc làm việc; các sở, ngành giải quyết được 139 đề xuất, kiến nghị; còn lại 82 kiến nghị các sở, ngành đang tiếp tục giải quyết. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, qua việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh nhận thấy cũng còn một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu ra. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nhận trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo, có giải pháp khắc phục cụ thể, hiệu quả những tồn tại, hạn chế nêu trên trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình 6 báo cáo, 17 tờ trình với nhiều nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả, phần đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

*Kính thưa đoàn chủ tọa!*  
*Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!*

6 tháng cuối năm, dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những khó khăn, thách thức; việc thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm là rất khó khăn, tuy vậy với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, UBND tỉnh cũng không đề xuất điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất, đòi hỏi các sở, ngành, các huyện, thành phố phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm các chỉ

đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các giải pháp đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp, trong đó cần tập trung vào việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

**Một là**, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt là Kết luận số 191-KL/TU, ngày 5/7/2023 của hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, kỳ họp thứ 25 về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp này. Yêu cầu sau kỳ họp, yêu cầu các thủ trưởng sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoàn thành ở mức thấp, trên cơ sở đó có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2023 trên từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh và 3 tổ công tác chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm thủ trưởng.

**Hai là**, tập trung triển khai có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp đã ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách như tích tụ, tập trung đất đai, cơ chế xây dựng nông thôn mới nâng cao đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả, bền vững. Tiếp tục mở rộng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đã có hiệu quả; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, xây dựng các mô hình mới và chương trình mới xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tiêu thụ công nghiệp Thái Bình, đặc biệt là thương hiệu gạo Thái Bình; có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch của các nhà máy cung cấp nước sạch cho nhân dân trong tỉnh.

**Ba là**, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng Thẩm định quốc gia thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở, căn cứ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị, nhà ở, đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công trình giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm như các khu công nghiệp: Liên Hà Thái, Hải Long, Tân Trường, tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố đi cầu Ngحين, các tuyến đường trục trong Khu kinh tế, đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình; cải tạo thu hút đầu tư mới các khu đô thị như khu đô thị ven sông Trà Lý... Khẩn trương triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dự án điện khí LNG...

**Bốn là**, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách gắn với bảo vệ môi trường và nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả thu thuế, phí, lệ phí; quyết liệt thực hiện các giải pháp để củng cố thu hồi các khoản nợ thuế; khai thác tối đa các khoản thu còn dư địa, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất từ các dự án đầu thầu, đấu giá... Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, phần đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

**Năm là**, phát huy thành quả từ công tác xúc tiến đầu tư, các cuộc tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tiếp tục cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, các biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư (MOU) nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, các nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh. Tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ sớm hình thành và triển khai trên thực địa các khu công nghiệp như: khu công nghiệp VSIP Thái Bình, khu công nghiệp được - sinh học trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cũng ưu tiên tháo gỡ các

vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước về thủ tục đầu tư, đất đai, tài nguyên, quy hoạch, xây dựng... nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

**Sáu là**, tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, sớm triển khai các giải pháp để thu gom và xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở với công tác quản lý đất đai, môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai. Chú trọng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đã và sẽ được triển khai trong thời gian tới.

**Bảy là**, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và giải quyết các thủ tục hành chính, phải khắc phục cho được tình trạng thiếu trách nhiệm, dùn dẫu, né tránh, làm việc cầm chừng, ngại tham mưu, chậm tham mưu của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khi đã có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, hoàn thành sáp nhập 20 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

**Tám là**, chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong mua sắm bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; quản lý tốt hơn việc dạy thêm, học thêm.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp, trợ giúp xã hội. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực từ ân, đến on đáp nghĩa nhân dịp 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHYT.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, các hoạt động văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

**Chín là**, về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 theo chỉ đạo của Quân khu 3. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại địa phương; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới. Tập trung giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội; kiên quyết không để hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân. Tạo môi trường ổn định, lành mạnh để nhân dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại, vướng mắc; xử lý, giải quyết những tồn đọng trong thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

*Kính thưa đoàn chủ tọa!*  
*Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!*

Nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm 2023 là rất lớn. Vì vậy, để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu đã được đặt ra, thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm; đồng thời, với tinh thần cầu thị, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các tầng lớp nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân tiếp tục lãnh đạo, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ, đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh để đưa tỉnh ta ngày càng phát triển.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số**

Chiều ngày 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lại Văn Hoán, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã thể hiện quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế số nhằm tạo lập hành lang pháp lý giúp kiến tạo sự phát triển trên không gian số, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn chuyển đổi số thời gian vừa qua, giải quyết các "điểm nghẽn" nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được ban hành với 6 chính sách mới đáng chú ý tạo cơ sở pháp lý, cung cấp thêm công cụ quản lý và mở ra phương thức quản lý mới trong hoạt động chuyển đổi số. Về cơ sở dữ liệu, đến tháng 6/2023, với sự quyết tâm của Bộ Công an trong tổ chức triển khai Đề án 06, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp và 63/63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin dân cư. Tính đến hết ngày 30/6/2023, đã có 96 bộ, ngành, địa phương (33 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố) hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công chức, viên chức. Về hạ tầng số, đáng chú ý, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 2.416/3.924 thôn lổm sóng viễn thông, trong đó có 2.418 thôn lổm sóng giai đoạn 2021 - 2022 và phát sinh mới 1.506 thôn giai đoạn 2022 - 2023. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia có chuyển biến rõ rệt...

Theo Tổ công tác triển khai Đề án 06, đến nay việc tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa như: căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... từ đó đồng nhất chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, hạn chế việc phải kiểm tra xác minh. Trong công tác phòng, chống tội phạm, việc dùng căn cước công dân, VNeID đã tạo lập tài khoản và giám sát việc thu thuế; xác thực thông tin tin dụng khách hàng vay, bảo đảm chính xác danh tính, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, hạn chế rủi ro; phục vụ cho vay tín chấp đối với công dân yếu thế, phòng ngừa tội phạm "tín dụng đen"; xác thực thông tin thuế bao di động, từng bước loại bỏ tình trạng "sim rác" hoạt động lừa đảo, vu khống, đe dọa; đối chiếu khuôn mặt, giải quyết tình trạng thi học; ứng dụng vào công tác bắt giữ đối tượng truy nã...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Chuyển đổi số để phục vụ con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, tạo đột phá trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Tập trung vào 4 ưu tiên chính là phát triển cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, phát triển nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cần huy động nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia là nguồn tài nguyên mới, là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia nên phải có tính liên kết, liên thông, chia sẻ cao giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa các cấp chính quyền, giữa công và tư. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung. Về trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia nói chung, Đề án 06 nói riêng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo ra những giá trị mới... Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới và tin tưởng công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 sẽ được triển khai thành công ở cấp độ quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

TU ANH

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ...**

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu tham quan thiết bị bay không người lái trình diễn bón phân trên đồng ruộng.

Qua tham quan, trực tiếp đánh giá các thiết bị dẫn đường cho máy nông nghiệp, thiết bị bay không người lái, trình diễn cấy lúa, bón phân trên đồng ruộng, các đại biểu đánh giá cao tính năng, tác dụng của các loại máy trong sản xuất, đặc biệt giúp giảm nhân công lao động từ đó giảm chi phí sản xuất, đủ chuẩn xác cao, phù hợp với các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn do các nông dân tích tụ ruộng đất sở hữu. Đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh, các doanh nghiệp cung cấp máy móc, công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp có những chính sách hỗ trợ để nông dân từng bước tháo gỡ khó khăn, tiếp nhận, ứng dụng thêm nhiều thiết bị tiên tiến hơn nữa, góp phần tăng hiệu quả, giảm chi phí sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, việc ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất không chỉ giúp giải bài toán lao động trong nông nghiệp, giải phóng sức lao động mà còn giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh, ngành nông nghiệp và các địa phương có nhiều cơ chế, giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu chính sách, bổ sung chính sách hỗ trợ thực địa việc ứng dụng máy móc, thiết bị thông minh vào sản xuất.